

## บูรณาการสินค้าเกษตร เอกชนเข้าพบ'บิ๊กฉัตร'หนุนให้ความรู้ผู้บริโภคปมสารตกค้างพืชผัก

Source - โพสต์ทูเดย์ (Th)

โพสต์ทูเดย์ - ตั้งวงถกแก้ปัญหาสินค้าเกษตรไม่ได้มาตรฐาน หลังพบสารพิษ 3 ชนิดตกค้าง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมกับ คณะผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางรณรงค์และสร้างความเข้าใจมาตรฐานปริมาณสารพิษสูงสุดที่ยอมรับได้ (เอ็มแอลอาร์) เพราะปัจจุบันมีวัตถุอันตรายทางการเกษตรมากกว่า 48 ชนิด โดยเฉพาะสารเคมี 3 ชนิด ที่มีข้อถกเถียงมาก คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังด้วย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการนำเสนอใน 3 ประเด็น คือ 1.ประเทศไทยได้มีการ กำหนดมาตรฐานด้านสารพิษตกค้าง หรือที่เรียกกันว่า "ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้" 2.ที่ผ่านมามองค์กรภาคประชาสังคม (เอ็นจีโอ) ได้นำเสนอข่าวความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย โดยอ้างว่าได้ตรวจพบค่ามาตรฐานสารพิษตกค้างที่เกินจากมาตรฐาน สร้างความกังวล และความไม่เข้าใจต่อผู้บริโภค และ 3. ควรสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภค ใน 2 ช่องทางผ่านสื่อโซเชียล และการจัดสัมมนา โดยขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อย่างไรก็ตาม การผลิตสินค้าเกษตรที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ และที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจรับรองสินค้าต่าง ๆ และยึดทำลายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพจำนวนมาก แต่ยังมีหน่วยงานอื่นที่ออกสู่มตรวจสินค้าเกษตรด้วยเช่นกัน แต่ผลที่ออกมาแตกต่างกันทำให้ผู้บริโภคสับสน

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันในลักษณะประชารัฐ คือ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน รวมทั้งร่วมกันป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพถูกจำหน่ายไปยังผู้บริโภค ซึ่งคงไม่ใช่การตรวจ จากหน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียว ทั้งผู้จำหน่าย ผู้บริโภค และภาคประชาสังคม ต้องร่วมมือกันไม่ซื้อ ไม่ใช่สินค้านั้น และมอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ซึ่งสารเคมีทั้งสามชนิดขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย จึงจะต้องรอผลการพิจารณาในส่วนนี้

อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางการเกษตรของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ดังนั้นต้องส่งเสริม ให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีความปลอดภัยจากสารตกค้างต่าง ๆ พร้อมทั้งให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารให้ชัดเจนต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันต่อไป

## คณะผู้บริหารหอการค้าไทยเข้าพบรองรม.พลเอกฉัตรชัยฯ

Source - สำนักโฆษก (Th)

หอการค้าไทยขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาแนวทางในการสร้างการรับรู้ปริมาณสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริโภคของประชาชน

วันนี้ (8 ก.พ. 61) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายกสิณธ์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย นำคณะกรรมการและผู้บริหารหอการค้าไทย จำนวน 20 คน เข้าพบ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับทราบแนวทางในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนผู้บริโภค ในเรื่องปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่สามารถมีได้ในสินค้าเกษตร ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การจัดสัมมนา การเผยแพร่ผ่าน Social Media เพื่อให้ประชาชนเกิดความชัดเจนในการบริโภคที่ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรฐานด้านสารตกค้าง และปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งขณะนี้เครือข่ายผู้บริโภคณรงค์ได้เรียกร้องให้มีการยกเลิกการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช อาทิ พาราควอต คลอไพริฟอส และการกำจัดการใช้สารไกลโฟเซต เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้และประชาชนในฐานะผู้บริโภค

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และการเกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักของคนไทย ทำให้ประเทศไทยมีสินค้าทางเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย และมีสินค้าทางการเกษตรที่เป็นสินค้าส่งออกหลายชนิด อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันสภาพดินฟ้าอากาศ และการตลาดจะไม่เอื้ออำนวย แต่ผลผลิตทางการเกษตรของไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องพยายามสร้างแนวทางการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้บริโภคสินค้าของไทย โดยเฉพาะเรื่องปริมาณสารพิษที่ตกค้างสูงสุดในสินค้าการเกษตร หรือสินค้าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ส้มที่มีการเคลือบสารที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมให้มีการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีความปลอดภัยจากสารตกค้างต่าง ๆ พร้อมทั้งให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารให้ชัดเจนต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันต่อไป

### วาเลนไทน์-ตรุษจีน 3 วัน สะพัด 6 หมื่นล้าน

Source - โพสต์ทูเดย์ (Th)

ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จะมีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์และตรุษจีนระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 2561 รวมแล้วกว่า 6 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 0.3% ของจีดีพี สูงสุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2550-2551 ที่ศูนย์พยากรณ์ฯ ได้เก็บสถิติมาทั้งสองเทศกาล โดยเทศกาลตรุษจีนปี 2561 มีการใช้จ่ายรวม 56,860.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มียอดใช้จ่ายรวม 54,927.16 ล้านบาท หรือประมาณ 3.5% และประชาชนรู้สึก ว่าตรุษจีนปีนี้คึกคักกว่าปีก่อนประมาณ 63% และเทศกาลวาเลนไทน์เงินสะพัดในปี 2561 รวม 3,823.27 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 3.10% เป็นการใช้จ่ายประมาณ 2,394.80 บาท/คน จากปี 2560 ใช้จ่าย 2,262.57 บาท/คน

"พฤติกรรมการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว แต่ยังคงระวังในเรื่องการใช้จ่ายจึงเห็นว่าจะใช้เพิ่มขึ้นรายละเอียดไม่มาก โดยรายจ่ายในเทศกาลตรุษจีนจะใช้ในการซื้อของขวัญเพิ่มขึ้น

เป็น 47% จากปี 2560 โดยซื้อของไหว้ทุกตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4,000 บาท/คน เพิ่มขึ้นสองเท่าจากปี 2560 โดย 67% มองว่าราคาสินค้าแพงขึ้นกว่าปี 2561" ธนวรรธน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 22.9% ซื้อทองและเครื่องประดับเพิ่มขึ้น 3.7% ของค่าใช้จ่ายช่วงตรุษจีนประมาณ 1.8 หมื่นบาท/ราย นอกจากนี้ยังวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศมากถึง 85% โดยเลือกเที่ยวภาคกลางและเหนือมากถึง 30-40% ส่วนในต่างประเทศเลือกที่จะไปจีน ฮองกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี

ทั้งนี้ ในกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการเห็นสัญญาณเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส 2 ในขณะที่เศรษฐกิจฐานราก เช่น กลุ่มเอสเอ็มอี กลุ่มเกษตรกรรมจะเห็นสัญญาณชัดเจนในไตรมาส 3 และ 4 โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลใส่งบกลางปี 2561 ลงไป 1.5 แสนล้านบาท ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งจะลงไปกระตุ้นในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ดังนั้น เศรษฐกิจจะส่งสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นชัดเจนในครึ่งปีหลังของปี 2561

สำหรับการใช้จ่ายตรุษจีน ศูนย์พยากรณ์ฯ สำรวจระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-6 ก.พ. 2561 จาก 1,200 ตัวอย่างทั่วประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ประมาณ 1-2 หมื่นบาท ประมาณ 41% และรายได้มากกว่า 2-3 หมื่นบาท 25.3% เห็นว่า เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนจะคิดถึงการไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษ 42.7% รองลงมา 20% คิดถึงแต่ะเฮีย

ในขณะที่เทศกาลวาเลนไทน์สำรวจในช่วงวันที่ 30 ม.ค.-6 ก.พ. 2561 ใน 1,200 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า จะมีการใช้จ่ายในช่วงวันดังกล่าวประมาณ 3,822.27 ล้านบาท โดยส่วนมากจะซื้อดอกไม้ คือ กุหลาบประมาณ 49.3% รองลงมาเป็นของขวัญ โดยวัยรุ่นจะให้ความสำคัญกับวันนี้ 55% วัยทำงาน 25% คู่สมรส 19.4% โดยทุกกลุ่มคิดถึงความสุขเป็นอันดับแรก ค่าใช้จ่ายซื้อของให้คู่รักเฉลี่ย 1,490 บาท/คน จากปี 2560 อยู่ที่ 1,334 บาท/กิโลกรัม โดยช่องทางบอกรักจะเป็นทางไลน์เพิ่มมากขึ้น 21% รองลงมา เฟซบุ๊ก 18.5%

ทั้งนี้ พบว่า กลุ่มนักศึกษาจะมีแนวโน้มมีเพศสัมพันธ์ฉลองวาเลนไทน์มากที่สุดถึง 39.8% สถานที่คือ หอพัก รองลงมาคือ นักเรียน 25.6% โดย 50% คิดจะมีเพศสัมพันธ์ สถานที่โรงแรมมานรุด 31.3% รองลงมา 16.4% อพาร์ตเมนต์ 15.2% โดยเด็กต่ำกว่า 15 ปี นิยมมีเพศสัมพันธ์ที่บ้านที่ไม่มีใครอยู่มากที่สุด รองลงมาคือมานรุด นอกจากนี้ พบว่าทัศนคติของสังคมไทยยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเพิ่มมากขึ้นในทุกช่วงวัย โดยผู้ชายและผู้หญิงต่างยอมรับได้ที่แฟนตัวเองจะมีเพศสัมพันธ์มาก่อน

"ทั้งนี้ เห็นว่าปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ส่วนมากมาจากเด็กมีปัญหาจากครอบครัว ซึ่งสะท้อนจากมุมเด็กคือมีปัญหาต้องการปรึกษาพ่อแม่มากที่สุด ดังนั้น หากผู้ปกครองมีเวลาให้ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้มงวดกับโรงแรมมานรุดจะทำให้ลดปัญหาดังกล่าวได้ส่วนหนึ่ง" ธนวรรธน์ กล่าว

## ค้าในตลาดกลางผลไม้ระยองจันทบุรีฮีม-พร้อมกว่าทุกด้าน'ปธ.หอพิจิตร'จีเร่งเลือกตั้ง

Source - มติชน (Th)

สมาคมผลไม้เมือง-หอการค้าอบจ.จันทบุรีฮีมเคลื่อนไหว้ค่าน รม.ต้นตั้งตลาดกลางผลไม้ที่สมาร์ทปาร์ค ระยอง ลั่นจันทบุรีมีความพร้อมกว่าทุกด้าน

คาดวันวาเลนไทน์คึกคัก

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เปิดเผยผลสำรวจการใช้จ่ายและพฤติกรรมช่วงวันวาเลนไทน์ ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ จากประชาชนทุกเพศทุกวัย 1,200 ราย ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่า 41.1% เห็นว่าบรรยากาศวันวาเลนไทน์ปีนี้จะมีคึกคักมากขึ้น เพราะมีความหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น สถานที่เที่ยวมากขึ้น นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และผู้ประกอบการไม่อยู่ ส่วน 29.1% เห็นว่าคึกคักน้อยลง และ 29.8% เห็นว่าไม่เปลี่ยนแปลง เพราะมองว่าเศรษฐกิจแยลงราคาสินค้าแพงขึ้น และกังวลเรื่องความปลอดภัย โดยสินค้ายอดนิยมที่มอบให้กัน คือ ดอกไม้ (กุหลาบ) อาหาร ของขวัญ และช็อกโกแลต ส่วนใหญ่ 51.3% ระบุซื้อในปริมาณเท่าเดิม แต่ 53.6% ระบุมูลค่าการซื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าแพงขึ้น ค่าครองชีพสูง รายได้และเศรษฐกิจดีขึ้น ซึ่งปีนี้การใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเพิ่มเป็น 2,394 บาท จากปีก่อน 2,263 บาท และคาดช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้จะมีเงินสะพัด 3,800.27 ล้านบาท มูลค่าสูงสุดรอบ 10 ปี โตขึ้นกว่าปีก่อน 3.10% ซึ่งเป็นการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

"วาเลนไทน์ปี 2561 ถือว่าคึกคักกว่าปี 2560 เพราะใกล้วันตรุษจีนพอดี ซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก ทำให้บรรยากาศใช้จ่ายนอกบ้านดีขึ้น โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ยังให้ความสำคัญใกล้เคียงกับวันสำคัญอื่นๆ" และว่า นอกจากนี้ได้มีการสำรวจทัศนคติด้านสังคมช่วงวันวาเลนไทน์ พบว่านักศึกษามีแนวโน้มจะฉลองวันวาเลนไทน์โดยการมีเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มอื่น อาทิ วัยทำงาน นักเรียน และคู่สมรส โดยใช้สถานที่ห้องพักรายวัน อพาร์ทเมนต์ และโรงแรมมานูรีด อีกทั้งยอมรับได้กับการเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานที่ถือเป็นเรื่องปกติมากขึ้น จึงทำให้เสี่ยงต่อการที่เยาวชนไทยมีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการเป็นปัญหาสังคมเพิ่มขึ้นในอนาคต

ใช้จ่ายตรุษจีนพุ่ง 5.6 หมื่นล.

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ทางศูนย์ยังได้สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561 ในสัปดาห์หน้า พบว่า 63% ระบุว่าตรุษจีนปีนี้จะมีคึกคักมากกว่าปีก่อน อีก 24.4% ระบุคึกคักเท่าเดิม และ 12.6% ระบุคึกคักน้อยลง โดยส่วนใหญ่วางแผนไหว้เจ้า/บรรพบุรุษ และเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะปีนี้เดินทางไปต่างประเทศมากกว่าปีก่อนมาก ซึ่งในส่วนการใช้จ่ายซื้อสินค้า ส่วนใหญ่ 45.9% ระบุซื้อปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ 57.6% ระบุใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจดีขึ้น ของแพงขึ้น มีรายได้และโบนัส 42.6% ระบุใช้จ่ายเท่าเดิมและลดลง เพราะต้องลดค่าใช้จ่าย ตามรายได้ที่ลดลง มองภาวะเศรษฐกิจแยลง และวิตกเสถียรภาพทางการเมือง โดยคาดว่าเงินใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนทั้งการซื้อสินค้าและท่องเที่ยวประมาณ 56,860 ล้านบาท เป็นมูลค่าสูงสุดที่เคยทำการสำรวจมา 10 ปี แต่ขยายตัวเพียง 3.52% ซึ่งเป็นอัตราขยายตัวต่ำสุดรอบ 6 ปี

ไอตของไหว้ตรุษจีนแพงขึ้น

"สาเหตุหลักมูลค่าใช้จ่ายตรุษจีนปีนี้สูงสุด ผลจากราคาสินค้าสูงขึ้น โดยผู้บริโภค 67.8% ระบุราคาสินค้าตรุษจีนปีนี้แพงขึ้น เพียง 15.7% ระบุราคาไม่เปลี่ยนแปลง สอดรับกับคำถามว่าสิ่งที่เป็นห่วงมากในตรุษจีนนี้อันดับแรกคือ การขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็นสำหรับตรุษจีน ส่วนกลุ่มที่ใช้จ่ายลดลงเพราะกังวลเรื่องรายได้และเห็นว่าเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ทำให้ระมัดระวังการใช้จ่าย หากไม่กังวลเรื่องเศรษฐกิจและเศรษฐกิจไม่ได้ฟื้นตัวแบบกระจุกตัวอย่างตอนนี้ การใช้จ่ายตรุษจีนน่าจะขยายตัวได้สูง 5-6% เมื่อรวมการ

ประจำวันที 9 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ใช้จ่ายวันวาเลนไทน์และตรุษจีนปีนี้มีมูลค่าเกือบ 6 หมื่นล้านบาท กระทบต่อจีดีพีที่ขึ้น 0.3%" นายธนวรรธน์กล่าว

นายธนวรรธน์กล่าวว่า พฤติกรรมตรุษจีนยังเน้นทำบุญ ซื้องานเซ่นไหว้ ให้แต่ะเอ๊ย ซึ่งแยกการใช้จ่าย พบว่าซื้อของเซ่นไหว้ เฉลี่ย 4,155 บาท ไปทำบุญ 2,048 บาท ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค 2,714 บาท ให้แต่ะเอ๊ย 4,008 บาท ซื้อเสื้อผ้า รองเท้า 1,446 บาท ทองเที่ยว 25,489 บาท ซื้อเครื่องประดับ และทองคำ 18,153 บาท เป็นต้น สำหรับสถานที่ที่ประชาชนอยากไปสักการะขอพรมากที่สุด คือ ศาลเจ้าพ่อเสือ ใน กทม. วัดเล่งเน่ยยี่ กทม. วัดไตรมิตร กทม. วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดป่าเพ็ญจินพรต กทม. เป็นต้น โดยพรที่ต้องการ อันดับแรกคือ อยากร่ำรวยเงินทอง ตามด้วยประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ต้องการ อยากให้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน และมีความรักความสามัคคีกัน เป็นต้น ส่วนแผนท่องเที่ยวต่างประเทศปีนี้ อันดับแรกไปเที่ยวจีน รองลงมาคือ ฮองกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้

สบน.จ่อกรม.ปรับแผนบริหารหนี้

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า วันที่ 12 กุมภาพันธ์ จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อปรับแนวทางการบริหาร-จัดการหนี้ใหม่ หลังจากที่รัฐบาลมีแผนกู้เงินมาจัดท่างบกลางปี 2561 อีก 1 แสนล้านบาท จากวงเงินงบกลางปี 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งเดิมแผนการกู้เงินของรัฐบาลปีงบ 2561 จำนวน 1.124 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น 1.การกู้เงินใหม่ 6.07 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้กู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ 4.5 แสนล้านบาท ที่เหลือสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 2.การกู้ปรับโครงสร้างหนี้เดิม 5.16 แสนล้านบาท ซึ่งการกู้เงินในปีนี้นี้ยังเน้นแหล่งเงินในประเทศรูปแบบพันธบัตรและตราสารหนี้อื่นๆ คาดว่าจะมีการเสนอแผนบริหารจัดการหนี้ใหม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

นายประภาศกล่าวว่า นอกจากนี้ สบน.ยังมีแผนบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และการปรับโครงสร้างหนี้ แม้ว่ามีสัดส่วนหนี้ต่างประเทศเพียง 0.9% ของหนี้รัฐบาลทั้งหมด โดย สบน.จะเร่งดำเนินการปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งชำระคืนหนี้ต่างประเทศที่มีต้นทุนสูงกว่าอัตราตลาดในปัจจุบัน โดยเปลี่ยนมาใช้เงินกู้ในประเทศทดแทน มีแผนดำเนินการวงเงิน 3.6 หมื่นล้านบาท เริ่มลือตแรกเดือนเมษายน 2,500 ล้านบาท

คลังขายพันธบัตรอีก5พันล.

นายประภาศกล่าวอีกว่า ยังเตรียมพร้อมกรณีกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายเงินคงคลังเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารเงินคงคลัง ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หลังจากนั้นรอประกาศในราชกิจจานุเสกษา เพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งกฎหมายเปิดโอกาสให้กระทรวงการคลังบริหารจัดการเงินสดให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ด้วยการเพิ่มกรอบการกู้เงินระยะสั้นเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังไม่เกิน 3% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถกู้ขาดดุลข้ามปีงบประมาณ ตามวงเงินงบกันเหลือมปี ทำให้ไม่จำเป็นต้องถือเงินคงคลังไว้สูงถึง 3-5 แสนล้านบาท การถือระดับนั้น ถือเป็นต้นทุนของประเทศ และบางครั้งถูกนำไปโจมตีทางการเมือง ซึ่งหากกฎหมายมีผลแล้ว สบน.จะหารือกับกรมบัญชีกลาง และ

ประจำวัน 9 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อกำหนดตัวเลขเงินคงคลังที่เหมาะสมต่อไป ส่วนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง จะจัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายให้ประชาชนตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์-30 มีนาคม 2561 ให้ซื้อรายละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อธนาคาร ที่ผ่าน 4 ธนาคารเป็นตัวแทน คือ กรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย และไทยพาณิชย์

นายธีรชัย อดทนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สบง. กล่าวว่า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี 6.3 ล้านล้านบาท คิดเป็น 41.76% ของจีดีพี แบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 5.02 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 9.4 แสนล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 3.93 แสนล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 1 หมื่นล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ 45,947.43 ล้านบาท

จันทร์ค้ำตั้งสมาร์ทปาร์คระยอง

นายภาณุวัฒน์ ไหมแก้ว นายกษมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผลักดันให้ จ.จันทบุรี เป็นเมืองมหานครผลไม้ตามข้อเสนอของภาคเอกชนของ จ.จันทบุรี นับเป็นเรื่องที่ดี เพราะจันทบุรีมีความพร้อมทุกด้าน ทั้งเรื่องการผลิต แหล่งรวบรวมผลผลิต ทั้งที่ผ่านจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร และส่งออก รวมทั้งเรื่องการตลาดและการส่งออกต่างประเทศ ซึ่ง จ.จันทบุรี มีศักยภาพสูงกว่าทุกจังหวัด แต่รู้สึกกังวลและไม่เห็นด้วยกับภาครัฐคือทำไมต้องตั้งตลาดกลางผลไม้ครบวงจร ที่สมาร์ท ปาร์ค จ.ระยอง แทนที่จะเป็น จ.จันทบุรี ที่มีความพร้อมในทุกด้าน

"ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้ จ.ระยอง เป็นที่ตั้งห้องเย็นที่จะนำผลผลิตไปแปรรูป เพราะหาก จ.จันทบุรี ไม่ได้เป็นที่ตั้งของสมาร์ท ปาร์คแล้ว จะเป็นมหานครผลไม้ได้อย่างไร หากเป็นเช่นนั้นผลประโยชน์ทั้งหมดจะตกไปอยู่กับกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ที่เข้ามาเอาผลประโยชน์ของเกษตรกรไปเกือบทั้งหมด ดังนั้น ทางสมาคมการค้าผลไม้จันทบุรี หอการค้าจันทบุรี สภาการเกษตรจันทบุรี และ อบจ.จันทบุรี กำลังหารือเพื่อเคลื่อนไหวคัดค้านที่จะผลักดันให้ จ.ระยอง เป็นที่ตั้งห้องเย็นและแหล่งส่งออกผลผลิตผลไม้ โดยจะขอให้มาตั้งที่จันทบุรี เพราะมีความพร้อมอยู่แล้วในทุกด้าน" นายภาณุวัฒน์กล่าว

แนะส่งเสริมช่วยดึงราคา

นายภาณุวัฒน์กล่าวว่า อีกเรื่องที่รัฐบาลไม่ควรละเลยคือ ล้งที่รับซื้อผลไม้ใน จ.จันทบุรี และจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกนั้น ช่วยแก้ปัญหาหาราคาผลไม้ได้มาก เพราะล้งที่มีนักลงทุนจีนนำเงินทุนจำนวนมากมาให้พ่อค้าคนไทยรวบรวมผลผลิตให้เพื่อส่งออกไปประเทศจีน มีอำนาจในการซื้อสูงและมีการแข่งขันกันทำให้เกษตรกรขายได้ราคาสูง อีกทั้งล้งยังจ่ายเงินสด แต่ต้องยอมรับว่าล้งที่ทำอยู่ทุกวันนี้มีทั้งทำถูกต้องตามกฎหมาย บางส่วนก็ไม่ถูกกฎหมาย ทางราชการต้องมองในแง่บวก เพราะล้งเป็นกลไกทำให้ตลาดผลไม้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

"หากจะให้จันทบุรีเป็นมหานครผลไม้อย่างสมบูรณ์แบบต้องร่วมมือกับล้ง อย่าไปทำลายหรือสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เกิดปัญหา เพราะจะไม่ใช่เป็นผลดี แต่ควรสร้างมาตรการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ทำให้ล้งเป็นกลไกการตลาดที่สำคัญ ยอมรับว่าล้งเถื่อนยังมีอยู่มาก แต่ล้งเหล่านี้สามารถเข้ามาสู่ระบบได้ ต้องหามาตรการแก้ปัญหาและร่วมมือกันผลักดัน ส่วนพ่อค้าชาวจีนที่นำเงินมาให้ล้งคนไทย โดยจ่ายเงินสดให้ทันทีเป็นสิ่งที่ดี แต่เราต้องบอกให้คนไทยเข้าใจและอย่าไปปรับใช้พ่อค้าชาวจีนจนเกินขอบเขต เพราะหาก

ประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

วันใดวันหนึ่งพ่อค้าคนจีนจับมือกันกดราคาด้วยการไม่รับซื้อผลไม้เพียง 3-7 วัน จะเกิดผลกระทบมาก  
ราคาผลไม้จะตกลงทันที เพราะวันนี้ถึง มีอำนาจต่อรองสูงมาก" นายภานุวัฒน์กล่าว

ไทย-จีนเตรียมถกแก้ปัญหาล้าง

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า หลังเทศกาลตรุษจีน หรือปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะมีการประชุมหารือร่วมของหน่วยงานด้านการค้าและการเกษตรระหว่างผู้บริหารระดับสูงไทยกับจีน โดยไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อลงลึกในแผนปฏิบัติการลดปัญหาล้างไม่มีคุณภาพ โดยหลักการจะขอความร่วมมือในการตรวจสอบล้างเงินที่เข้ามารับซื้อผลผลิตไทยและส่งออก รวมถึงกฎระเบียบนำเข้าผลไม้ไทยในจีน เพื่อให้กระจายผลไม้ไทยเข้าตลาดจีนได้ครอบคลุมมากขึ้น ไม่ใช่เป็นการกีดกันหรือออกกฎระเบียบใหม่ดูแลเนื่องจากที่ผ่านมาทั้งไทยและจีนก็มีกฎเกณฑ์และมาตรฐานการดูแลล้างและสินค้านำเข้า/ส่งออกอยู่แล้ว

"ทางการคงไม่นำเรื่องทำสัญญากลางมาบังคับล้างเงินกับเกษตรกรไทย เพราะในพื้นที่เช่นจังหวัดจันทบุรีที่มีผลผลิตทุเรียน มังคุด เขาก็มีการทำสัญญาเป็นธรรมชาติขอให้มีการตรวจสอบแล้ว เรื่องการตกลงราคาหรือซื้อขายคงไม่ได้เกี่ยวกับรัฐ เพียงแต่ขอให้จีนดูแลล้างเงินที่ค้าขายกับไทยว่าเป็นล้างมาตรฐาน หรือเมื่อมีปัญหาให้ทางการจีนเร่งดำเนินการ ไม่ให้เกิดล้งจินจาเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งในพื้นที่เองพอใจที่มีล้งจีน เพราะจะได้รู้ถึงความต้องการและราคาซื้อขาย เพียงจากนี้เราต้องหารือและประเมินสถานการณ์สั้นขึ้นจากเดิมเน้นก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด แต่ต่อไปจะทำแผนดูแลระยะสั้นและยาว" แหล่งข่าวกล่าว

สนธิรัตน์สั่งรับมือผลไม้ทะลัก

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้หน่วยงานภายในกระทรวง ทั้งกรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำแผนทางปฏิบัติในการรับมือผลไม้หน้าร้อนหลักของไทยที่จะออกสู่ตลาดมากในครึ่งปีแรก 2561 โดยเน้น 3 ชนิด คือ ลำไย ทุเรียน และมังคุด ซึ่งประเมินว่าผลผลิตปีนี้ น่าจะสูงกว่าปีก่อนมาก โดยต้องทำควบคู่ตั้งแต่ต้นทาง คือประเมินผลผลิตที่มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจ้าภาพ ด้านกลางและปลาย กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมจะเน้นเพิ่มมูลค่าการค้าและส่งออกในตลาดใหม่ อย่างตอนนี้กำลังวิตกเรื่องผลผลิตลำไยที่กำลังออกสู่ตลาด จากการสำรวจตลาดส่งออกพบว่าอินโดนีเซียที่เป็นตลาดใหญ่นำเข้าในช่วงต้นฤดูปีนี้ชะลอนำเข้า เพราะรัฐบาลอินโดนีเซียต้องการให้บริโภคผลไม้ในประเทศลดการนำเข้า ขณะที่จีนจะเป็นตลาดครึ่งปีหลังและเป็นการแปรรูปเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อลำไยออกสู่ตลาดก็จะมีปัญหามาก

"ในแผนดังกล่าวจะนำไปสู่เป้าหมายการเป็นมหานครผลไม้โลกของไทย ซึ่งต้องเน้นทั้งลดปัญหาและเพิ่มมูลค่าการค้าตลาด มาตรการที่ออกก็เน้นช่วยเหลือไม่ใช่บังคับ" แหล่งข่าวกล่าว

เอกชนมองโอกาสส่งออกโต6%

นายเกรียงไกร เชียรกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เอกชนยังมองตัวเลขส่งออกปี 2561 ไม่หือหาวามากเหมือนปี 2560 และกรอบน่าจะอยู่ระดับ 3.5-6% ถือว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คือ 6% เพราะเอกชนมองว่าปี 2560 ตัวเลขส่งออกเติบโตถึง 9.9% แล้ว ทำให้ปี 2561 อาจไม่สูงเท่าปีที่ผ่านมาก็ได้ อย่างไรก็ตามเป้าหมายของนายสมคิดก็มีความเป็นไปได้ เพราะเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจน ประกอบกับปีที่

ผ่านมาตรการวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 5% แต่เอกชนคาดการณ์ไว้เพียง 0-2% และสุดท้ายตัวเลขส่งออกก็พุ่งเกินเป้าหมาย

"ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีอาจต้องการให้ข้าราชการแอกทีฟและให้เกิดความมั่นใจต่อตัวเลขการส่งออกไทย ทั้งนี้ หากไตรมาสแรกของปีนี้ ตัวเลขขยายตัวดี เอกชนอาจปรับเป้าหมายส่งออกเพิ่มขึ้นก็ได้" นายเกรียงไกรกล่าว

**นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย** กล่าวว่า จากการสอบถามผู้ประกอบการภาคเอกชนทั่วประเทศยังกังวลเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยแบบกระจุกตัว และกว่าจะรับรู้รายได้ที่ดีขึ้นหรือ เศรษฐกิจกระจายตัวลงฐานราก ก็น่าจะเข้าไตรมาส 3-4 ปีนี้ ประกอบกับผู้ประกอบการกังวลเรื่องค่าบาทแข็งเร็ว ยังมองว่าปีนี้ค่าเงินบาทแข็งระดับ 31.50 บาท/เหรียญสหรัฐ จะกดดันการส่งออกและการส่งออกน่าจะไม่เกิน 5% ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัว 4.2-4.5%

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมกำลังหารือถึงสถานการณ์และเป้าหมายส่งออกรายอุตสาหกรรม เพื่อนำไปประมวลกับทูตพาณิชย์รายประเทศ ซึ่งจะได้ความชัดเจนหลังการประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลก และรับมอบนโยบายจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ เบื้องต้นก็จะมี การปรับเพิ่มการเจาะตลาดและกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันส่งออกให้ถึง 6% ตามเป้าหมาย

มท.ยันไม่ทิ้งผู้ค้าตลาดประชารัฐ

ที่ห้องประชุมรอยัลจูบิลีบอลรูม ซาเลนเจอร์ เมืองทองธานี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวถึงโครงการตลาดประชารัฐที่พบว่าในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมามีผู้ค้าละสิทธิกว่า 4,000 รายว่า เป็นเรื่องธรรมชาติของการค้าขายที่มีทั้งขายได้และขายไม่ได้ ผู้ค้าจะต้องคอยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค และจากการรับทราบรายงานพบมีปัญหาหลายกรณี เช่น ผู้ค้าบางรายเพิ่งเคยค้าขายครั้งแรก บางรายจองแวงแต่ยังไม่มาค้าขาย หรือบางรายจองแวงไว้ในลักษณะเป็นพ่อค้าคนกลาง

"ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยมีการติดตามการดำเนินงานไม่ได้ทอดทิ้ง อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน คอยชี้แจง แนะนำ อบรมสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยค้าขายมาก่อน จะยังดำเนินโครงการนี้ต่อไป" พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

ปช.หอค้าพิชิตใจเร่งเลือกตั้ง

**นายเจนศิลป์ เจริญบรรคัตติ ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร** กล่าวว่า จากกระแสข่าวจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเป็นปี 2562 จากเดิมที่จะมีการเลือกตั้งในปี 2561 เห็นว่าไม่น่าจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไป ประชาชนเรียกร้องอยากให้มีการเลือกตั้งเพราะทนพิษเศรษฐกิจที่ตกต่ำไม่ไหว ขาดสภาพคล่อง ร้านค้าต่าง ๆ ปิดตัวลง トラบใดที่ยังไม่มีการเลือกตั้งนักลงทุนต่างชาติจะไม่มีเชื่อมั่น ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาส

"อยากให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้น การเลื่อนการเลือกตั้งออกไปไม่ได้เป็นปัญหา แต่อย่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเพราะชาวต่างชาติจะไม่เชื่อถือ จะมองว่ารัฐบาลไม่ทำตามคำพูด ภาพลักษณ์ของรัฐบาลจะเสียหาย และอยากให้รัฐบาลช่วยเรื่องพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากราคาไม่ดี



ทุกวันนี้ชาวนาข้าวสวนจะตายหมดแล้ว ดังนั้นเห็นด้วยที่รัฐบาลจะกระจายเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนอีกประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่หวังว่าจะไม่ถึงรากหญ้า ไม่อยากให้นางบมาละลายโดยไม่มีประโยชน์" นายเจนศิลป์กล่าว

'สระแก้ว'แนะคนจนร่วมเฟส2

วันเดียวกัน นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าสระแก้ว พร้อมนายธรรรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าสระแก้ว ลงพื้นที่ดูบรรยากาศผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัครเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2

นายพรพจน์กล่าวว่า รัฐบาลมีมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ขอรับการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาหนี้สิน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ โดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามความประสงค์ของผู้มีบัตร จากนั้นจะส่งไปพัฒนาตามที่แจ้งความประสงค์ไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะมีการติดตามผลเป็นระยะ จึงขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน จ.สระแก้ว แจ้งความประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองกับเจ้าหน้าที่ตามสถานที่ที่อำเภอกำหนด เพื่อประโยชน์สุขต่อการดำรงชีวิตของตนเอง หลังจากแจ้งความประสงค์แล้ว รัฐบาลจะปรับวงเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จากเดิมเดือนละ 200 บาทต่อคน เป็น 300 บาท และจาก 300 บาท เป็น 500 บาท หากผู้มีบัตรเข้ารับการพัฒนาจนครบหลักสูตร แต่ถ้าไม่พัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่แจ้งไว้ จะไม่เพิ่มวงเงินและเรียกคืนเงินที่จ่ายเพิ่มด้วย